

**CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO
CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Năm học 2022 - 2023**

1. Ngành đào tạo: Công nghệ thông tin
2. Đơn vị Đào tạo: Khoa Công nghệ thông tin

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Đại học liên thông
I	Điều kiện đăng ký tuyển sinh	<p>1. Đối tượng tuyển sinh Người dự thi liên thông phải có một trong các văn bằng sau: – Bằng tốt nghiệp cao đẳng của các Trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. – Bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề của các trường đã có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. – Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bản phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.</p> <p>2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển Ghi chú: - Hệ đại học liên thông Chính quy các ngành thí sinh thi 3 môn: Môn 1: Tiếng Anh; Môn 2: Cơ sở ngành; Môn 3: Chuyên ngành. - Tốt nghiệp cao đẳng khác ngành đào tạo nhưng cùng khối ngành đào tạo phải học chương trình bổ sung kiến thức đầy đủ theo quy định.</p> <p>3. Môn tuyển sinh Môn 1: Tiếng Anh; Môn 2: Cơ sở ngành; Môn 3: Chuyên ngành.</p>



STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Đại học liên thông
II	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, thái độ và trình độ ngoại ngữ đạt được	<p>1. Mục tiêu chung Đào tạo cử nhân/kỹ sư ngành Công nghệ thông tin có phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng; năng lực chuyên môn sâu nhằm đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực Công nghệ thông tin góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước và hội nhập quốc tế.</p> <p>2. Mục tiêu cụ thể Người học tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm.</p> <p>3. Chuẩn đầu ra</p> <p>a. Thái độ Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm, có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.</p> <p>b. Kiến thức Đào tạo sinh viên có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, chính trị, pháp luật, kiến thức chuyên môn ngành Công nghệ thông tin.</p> <p>c. Kỹ năng Sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có kỹ năng thực hành, tư duy sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực Công nghệ thông tin.</p> <p>d. Ngoại ngữ + Đạt chuẩn trình độ ngoại ngữ: Theo quy định 2212/QĐ – DCT ngày 19 tháng 10 năm 2021, sinh viên đại học phải có trình độ ngoại ngữ tối thiểu bậc 3 (B1) hoặc tương đương.</p>
III	Các chính sách, hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho người học	<p>Các hoạt động của Khoa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Văn nghệ chào mừng ngày 20/11. - Gala chào mừng tân sinh viên. - Tổ chức bóng đá IT Cup. - Câu lạc bộ học thuật. - Tham gia cuộc thi học thuật do Khoa tổ chức

STT	Nội dung	Trình độ đào tạo: Đại học liên thông
		hàng năm.
IV	Chương trình đào tạo mà nhà trường thực hiện	CTĐT ngành CNTT áp dụng cho khóa tuyển sinh ĐHLT từ năm 2022 trở đi.
V	Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường	Sinh viên ngành Công nghệ thông tin được hình thành và rèn luyện năng lực tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo để đáp ứng được với sự phát triển của CNTT trong nước và thế giới. Đồng thời có đầy đủ kiến thức nền tảng để có thể học tập, nghiên cứu ở các cấp học cao hơn.
VI	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp	<p>Sau khi tốt nghiệp sinh viên có khả năng làm việc tại các vị trí cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các tập đoàn, tổng công ty, hoặc công ty trong nước và nước ngoài về công nghệ thông tin, công nghệ phần mềm, quản lý hệ thống thông tin, thương mại điện tử, mạng máy tính và truyền thông, phân tích dữ liệu lớn, công nghệ Trí tuệ nhân tạo. - Các cục, vụ, các viện và trung tâm về Công nghệ thông tin, viễn thông; Cục thương mại điện tử và Công nghệ thông tin; Viện nghiên cứu điện tử - tin học – tự động hóa... - Các phòng chức năng: công nghệ thông tin truyền thông, khoa học công nghệ trực thuộc cơ quan, sở ngành, các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2022

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Thái Doãn Thanh

